
fundi sveitarstjórnar Hrunamannahrepps þann 8. Mars var tekin fyrir umsögn um breytingu á 
lögum um mannvirki.
Eftirfarandi var bókað:
1. Samband íslenskra sveitarfélaga:Breytingar á mannvirkjalögum, 4. mál.
Oddviti kynnti erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um breytingar á 
mannvirkjalögum, m.a. vegna fyrirhugaðra breytinga um faggildingu á yfirferð 
teikninga og úttekta. Sveitarstjórn tekur undir allar athugasemdir Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og telur einsýnt að fresta eigi gildistöku þessara breytinga. Meta þarf 
þörfina og hvort hugmyndin um faggildingu sé framkvæmanleg. Þá þyrfti að 
framkvæma kostnaðarmat því augljóslega myndi byggingarkostnaður hækka verulega. 
Þess er óskað að umsögn þessi verði send á umhverfis- og samgöngunefnd þingsins.
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